
๑ 

 

 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 
ครั้งที่ 10 / ๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒3  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐3.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม  conference อาคารสวนปาล์ม วิทยาลัยชุมชนพังงา  

และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
 
 
รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
 ๑. นายเอนก   จีวะรัตน์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
     รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 
     ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หิรญั  ประสารการ   กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

3. นายธราธิป   ทองเจิม         กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นางระเบียบ   อนุศาสนนันท์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางดวงฤดี จิตร์จำนงค์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นายแพทย์สมบูรณ์   สุขุมคัมภีร์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์   กรรมการโดยตำแหน่ง 
 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)  
1. นายอโนทัย งานดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 

๑. ดร.ปกรณ์ ตันสกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  
2. นายประหยัด   ช่อผกาพันธ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. นายสืบศักดิ ์ จินดาพล     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวเสาวคนธ์      ศรีสคุนธรัตน์  รองผู้อำนวยการ เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

2. นางดวงเดือน   ทองเจิม ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
3. นางสาวผุสด ี ชูล ี เจ้าหน้าที่ธุรการ                        ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ 
4. นายบุญชัช เมฆแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 
5. นายจีรณัทย์   วิมุตติสุข ครู วิทยฐานะชำนาญการ 
6. นางสาวอรุณวรรณ  มุขแก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญการ 
7. นางสาวสุนิสา   ประทีป ณ ถลาง คร ู
8. นางสาวกัญญาภัค   นันทชัย คร ู
9. นางเบญจกาญจน์ นิรัติศัย คร ู
10. นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ นักวิชาการศึกษา 
11. นางสาวชนาธิป  บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี 



 ๒ 

12. นางสาวมาริษา   สะอาด นักจัดการงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม               เวลา 13.30 น.   
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระท่ี ๑.๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระที่  ๑.๒.๑   เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานการใช้เงิน
งบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดย นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ์ นักวิชาการศึกษา รายงานให้                
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนพังงา มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ซึ่ง
ได้รับจัดสรรประมาณ ณ เดือนตุลาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 5,728,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบบุคลากรเป็นจำนวนเงิน 314,620.00 บาท และงบค่าใช้สอยเป็น
จำนวนเงิน 9,000.00 บาท รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 323,620.00 บาท  (สามแสนสอง
หมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.65  คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 5,404,380.00 บาท          
(ห้าล้านสี่แสนสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 1.2.1 จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระที่  ๑.๒.2  เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 

 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานเงินรายได้
สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดย นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงามีรายได้สถานศึกษา ซึ่งมี
ยอดยกมาคงเหลือจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,884,672.29 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันหก
ร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ในการนี้งานการเงินขอเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยไม่มียอดรับของเดือนตุลาคม 2566 มียอดรายจ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ และพิธี
ไหว้ครู จำนวนเงิน 3,800 บาท โดยมีสถานะทางการเงิน เป็นเงินฝากไม่มีรายตัว 1,837,892.29 บาท เป็น
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 42,980 บาท โดยมียอดคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน จำนวนเงิน 
1,880,872.29 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตาม
ปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 1.2.2 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  



 ๓ 

วาระท่ี ๑.๒.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566    

 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนพังงา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดย นางสาวอรุณวรรณ  มุขแก้ว รายงานผลการดำเนินงาน
ตามพันธกิจ 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 1) พันธกิจด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตรการจัดการศึกษา 2) พันธกิจด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) พันธกิจด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและการจัด
การศึกษา 4) พันธกิจด้านการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และ 5) พันธ
กิจด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ 1.2.3 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 นายเอนก  จีวะรัตน์  ประธานการประชุม รับทราบว่าโครงการที่วิทยาลัยชุมชนพังงา
ดำเนินการ ในส่วนของการพัฒนาชุมชนมีเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายในการปฏิบัติงาน สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการทำงานโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างไร ซ่ึง นางสาวพวงเพชร  ฤทธิพรพันธุ์ 
กรรมการโดยตำแหน่ง นำเสนอว่า ในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมี
การต่อยอดจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
ชุมชนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปตะลิงปลิง ดังนั้น ความต้องการ
ของชุมชนในการพัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด 
และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญ ประสารการ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
แนะนำว่า สำหรับประเด็นความคุ้มค่า บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาจะต้องมีความเข้าใจในการดำเนินการ
โครงการ ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม   จะทำให้วิทยาลัยมีแนว
ทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment  : SROI) มีการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและลบ มีหลักเกณฑ์การประเมินโครงการที่สามารถดำเนินการต่อ  มีความจำเป็นหรือไม่จำเป็น    
จะทำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องข้องกับผู้รับบริการ ประการหนึ่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพังงาควร
จัด open house เพ่ือจัดแสดงผลงานทั้งภายยในวิทยาลัย และที่สัมพันธ์หรือบริการวิชาการแก่ชุมชน ผู้คนจะ
ได้ทราบว่าวิทยาลัยชุมชนพังงามีตลาดวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6) รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ reskill  upskill นอกจากนั้นแล้ว หากประสานความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่อง soft power และเริ่มลงพ้ืนที่ทั่วจังหวัด วิทยาลัย
ชุมชนพังงาควรลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของพ้ืนที่และชุมชน และนำความต้องการมา
วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ตรงกับความต้องการพัฒนาทักษะ reskill  
upskill รวมทั้งตลาดแรงงานที่แท้จริง การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สามารถมีผู้เรียนหรือผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น
อย่างแน่นอน ประการที่สอง วิทยาลัยชุมชนควรมีเวทีแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ หรือนำเสนอผลงานเด่นใน
การบริการวิชาการสู่ชุมชน มีชุมชนที่เป็นผู้รับประโยชน์เข้าร่วมงานในรูปแบบต่าง กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการ



 ๔ 

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมาก
ขึ้นผ่านผลงานของวิทยาลัยชุมชนพังงา     
 นายแพทย์สมบูรณ์  สุขุมคัมภีร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนข้อคิดเห็นเรื่องการ
พัฒนาทักษะ reskill  upskill ของผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง และให้คำแนะนำเรื่องผลงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือ จะก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนพังงา นอกจากนั้นแล้วจะเป็น
แนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานด้านการวิจัย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาจึงควรได้รับความรู้และทักษะ
ด้านการวิจัย ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้แก่บุคลากรทุกคน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
หรือวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาบรรยาย 
 นายธราธิป   ทองเจิม   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็น
เรื่องการลงพ้ืนที่ทั้งจังหวัดพังงาว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาวางแผนการลงพ้ืนที่ทุกอำเภอ จึงขอเชิญ
วิทยาลัยชุมชนพังงาร่วมลงพ้ืนที่พร้อมกันรวมทั้งขอเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยทุกท่านร่วมลงพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
การพัฒนาอาชีพในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีงบประมาณร่วมสนับสนุน จึงพร้อมที่จะดำเนินการ
ร่วมกันกับวิทยาลัยชุมชน โดยยึดหลักว่าอาชีพ และรายได้ของประชาชน ต้องควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชุมชน
ในอนาคต ซึ่งจังหวัดพังงานั้นเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  
 นายเอนก จีวะรัตน์  ประธานการประชุม มีความเห็นว่าทุกมุมมองของคณะกรรมการ
ทุกท่านเป็นแนวทางการนำไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศของวิทยาลัยชุมชนพังงา ถ้าสามารถทำได้จะนำไปสู่
เป้าหมายที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของมุมมองด้านความคุ้มค่าเชิงสังคม 
         
  
วาระท่ี ๑.๒.4  เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ 
 ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance 
 Excellence) ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 
 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education 
Criteria for Performance Excellence) ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 โดย นายบุญชัช  เมฆแก้ว 
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ว่า วิทยาลัย
ชุมชนพังงา ได้ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  โดยมี 1) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
และ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อ้ึงโพธิ์ เป็นกรรมการ ผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2565 
ตั้งเป้าหมาย EdPEx 200 ปรากฏว่าวิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับผลประเมิน 113 คะแนน   รายละเอียดดัง
รายงานการตรวจประเมินปรากฎตามเอกสารแนบวาระท่ี 1.2.4 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.5  เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 



 ๕ 

  ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ประกาศวิทยาลัย
ชุมชนพังงา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย นางสาวสุ
นิสา  ประทีป ณ ถลาง ครู รายงานที่ประชุมทราบ ด้วยงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ขอเสนอ
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2566 กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 16 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนอกวาระที่ 
1.2.5 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2.6  เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
  ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ประกาศวิทยาลัย
ชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย 
นางสาวสุนิสา  ประทีป ณ ถลาง ครู รายงานที่ประชุมทราบ ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงค์รับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพ่ือเข้าศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ 
และ วันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ 1.2.6 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 9/๒๕๖๖ 

 เลขานุการการประชุมนำเสนอรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา วันพฤหัสบดี
ที่  ๒6  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 
มติ    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 9/๒๕๖๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  เรื่อง  รายงานเงินกองทุนอุปถัมภ์นักศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน 
วิทยาลัยชุมชนพังงา 
ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง  รายงานเงินกองทุน

อุปถัมภ์นักศึกษาและบุคลากรในสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงา โดย นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงิน
และบัญชี รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานเงินกองทุนอุปถัมภ์นักศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน
วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบวาระท่ี 3.1 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   



 ๖ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 
 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง  การประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โดย นายจีรณัทย์  วิมุตติสุข ครู วิทยฐานะชำนาญการ 
รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 
วิทยาลัยชุมชนพังงา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากกรรมการสภาวิทยาลัย จำนวน 3 
คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ  ประกอบด้วย 
  1) นายเอนก   จีวะรัตน์     ประธาน 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ  ประสารการ    กรรมการ 
  3) นางดวงฤดี จิตร์จำนงค ์   กรรมการ 
 2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นประธาน และจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 คน เป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการ 
  1) นางสาวพวงเพชร   ฤทธิพรพันธุ์ ประธาน 
  2) นายเอนก    จีวะรัตน์    กรรมการ 
  3) นางดวงฤดี   จิตร์จำนงค์  กรรมการ 

ในการนี้ จึงขอรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ มีผลการประเมิน
ระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 และผลประเมินการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ มีผลการประเมินระดับ                  
ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69  ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนอกวาระที่ 3.2 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบ 

   
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 เรื่อง  การนำเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติ การให้อนุปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จ 
 การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) วิทยาลัย 
 ชุมชนพังงา  
 ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง  การนำเสนอสภา
วิทยาลัยชุมชนอนุมัติ การให้อนุปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 
2566 (เพ่ิมเติม) วิทยาลัยชุมชนพังงา โดย นางสาวเสาวคนธ์  ศรีสุคนธรัตน์ เลขานุการสภาวิทยาลัย รายงาน
ทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับ การลงนามของประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ซึ่งงานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชน
พังงา ได้ประสาน ติดต่อการดำเนินการลงนามของประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ขณะนี้ประธานสภา
วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ลงนามเรียบร้อยแล้วและส่งเอกสารกลับคืนมายังวิทยาลัยชุมชนพั งงาเพ่ือดำเนินการ
ต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระท่ี 3.3 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 



 ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 รายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2566 

   ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณา เรื่อง รายชื่อและ
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย นางสาวสุนิสา  ประทีป ณ 
ถลาง ครู รายงานที่ประชุมพิจารณา กล่าวคือ เพ่ือให้การกำหนดอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรของสาขาวิชา และข้อบั งคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ผู้สอนพิเศษ ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบรายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบนอกวาระที่ 4.1  
 
มต ิ   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ให้
ข้อคิดเห็นในประเด็นผู้สอนว่า การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปัจจุบัน ต้องการผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ไม่เน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็น classroom มี
ความน่าสนใจ จูงใจผู้เรียน และมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเส้นทางเข้าสู่อาชีพในสถานที่จริง เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ 
 
วาระท่ี 4.2  เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) 
   ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖)  โดย นางสาวกัญญา
ภัค  นันทชัย ครู รายงานที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณา กล่าวคือ ตามคําสั่ง/บันทึกที่ อว ๐๖๑๐.๑๖/๓๒๑ ลง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งผลการ พิจารณารายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ด้วย
วิทยาลัยจะดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตาม กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้น เพ่ือให้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน และต้องแจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก่อนเปิดสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อน ตามนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร
อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย และเสนอต่อสภาสถาบันให้
เห็นชอบต่อไปรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนอกวาระที่ 4.2  
 
มต ิ   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  



 ๘ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ให้
ข้อคิดเห็นว่า เมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จะทำให้หลักสูตรมีข้อมูลย้อนกลับ นำมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ซึ่งเป็นสิ่ งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) หากทักษะสำคัญกว่าการเรียนทฤษฎี อาจจัดการเรียน
เป็นโมดูล (module) เช่น เรียนทฤษฎี 6 เดือน อีก 6 เดือน ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล แล้วก็อีก 6 เดือน
กลับมาเรียนใหม่ สลับกันไป จึงจะเป็นการเน้นการฝึกทักษะ อีกประการคือ แนวโน้มปัจจุบันควรเน้นในเรื่อง
ของ wellness หรือที่เรียกทั่วไปว่า Anti-Aging  คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับ Lifestyle การใช้ชีวิตด้วย
เทคโนโลยี 
   นางสาวพวงเพชร  ฤทธิพรพันธุ์  กรรมการโดยตำแหน่ง นำเสนอเพ่ิมเติมว่า การฝึก
ปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นขอให้หลักสูตรนำไปพิจารณาว่าสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมใน
รายวิชาใดๆ และดำเนินการ นอกจากนั้นแล้วได้รับทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะ
ไหลว่า ในส่วนของการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมี
โอกาสและขอบข่ายงานในส่วนของ นักบริบาล ผู้ช่วยนักวิจัย หรือแม้แต่การประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งประธาน
หลักสูตรแจ้งว่ามีหลักสูตรนวด เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้เรียนเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพอิสระ และจะ
มีการยกระดับฝีมือแรงงานโดยการทดสอบจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา  
   นางระเบียบ  อนุศาสนนันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อคิดเห็นว่า แนวโน้มของ
โลกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในการบริบาลชุมชน ได้แก่ 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการบริการดูแลสุขภาพถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้นถ้าวิทยาลัยชุมชนสามารถสอน
ไปลงลึกถึงเรื่องการบริบาลชุมชน เป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่บ้านได้ อาจจะเป็นโอกาสในการ
เป็นศูนย์ที่มีทรัพยากรบุคคลด้านผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่บ้าน สามารถติดต่อวิทยาลัยได้เลย จึงเป็นโอกาส
ด้านอาชีพในยุคปัจจุบัน 
  นายแพทย์สมบูรณ์  สุขุมคัมภีร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามที่
ประธานหลักสูตรนำเสนอว่าหลักสูตรวิชาสาธารณสุขชุมชนได้รับใบรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน จึง
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม) ซึ่งเป็นผู้มีพ้ืนฐานทางด้านสาธารณสุขชุมชน และในภาพรวมของทุกหลักสูตรนอกจากการ
พัฒนาทักษะผู้ เรียนด้าน  Hard skills แล้ว ความสำคัญของทักษะด้าน Soft skills เป็นเรื่องที่ควรเน้น
เช่นเดียวกัน อาทิ การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การทำตัวให้เข้ากับชุมชน 
การนำเสนอข้อมูลในที่ชุมชน การสร้างภาวะผู้นำ ทักษะต่างๆนี้จะส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพ 
  นายอโนทัย  งานดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ส นั บ ส นุ น ข้ อ คิ ด เห็ น ข อ ง  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ และนางระเบียบ  อนุศาสนนันท์ นอกจากนั้นได้ถามถึงเรื่องการศึกษาต่อ
ของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งนางสาวกัญญาภัค  นันทชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า วิทยาลัยชุมชน
พังงามีการทำข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  
  นายเอนก  จีวะรัตน์  ประธานการประชุม แจ้งให้หลักสูตรนำข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยทุกท่านท่ีให้คำแนะนำไปพิจารณาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
   -ไมมี่- 
 



 ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๖.1  การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาครั้งต่อไป 
   ตามมติที่ประชุมการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา กำหนดให้มีการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนพังงาทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของทุกเดือน เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนพังงาต้องดำเนินการขออนุมัติจบ
การศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงกำหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
ครั้งที่ 11/๒๕๖๖  เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒1 ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  conference 
อาคารสวนปาล์ม วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา  16.30 น.   
 

                
      
     (นางดวงเดือน  ทองเจิม) 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

           
 
 (นางสาวเสาวคนธ์  ศรีสุคนธรัตน์) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 


